



รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ธนาการแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 และสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำแนวทางแก้ไขไปปรับปรุงพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ปี 2565 ธปท. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,908.39 ล้านบาท จำนวนรวม 2,343 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2,661.01 ล้านบาท แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	จำนวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)	58	724.84	27.24
วิธีคัดเลือก	61	698.62	26.25
วิธีเฉพาะเจาะจง	2,222	1,236.02	46.45
งานจ้างที่ปรึกษา	2	1.53	0.06
รวมทั้งสิ้น	2,343	2,661.01	100.00

ระหว่างปีมีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกจำนวน 44 งาน สาเหตุจากการปรับปรุงข้อกำหนดพัสดุใหม่ การทบทวนวงเงินงบประมาณ การปรับปรุงแก้ไขราคากลาง การรวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด

2. อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่ ธปท. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น ธปท. ได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในการทำงานยังคงพบปัญหาในการตีความเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียน ประกาศของกรมบัญชีกลาง และข้อวินิจฉัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการวินิจฉัย/คณะกรรมการนโยบายฯ โดยสรุปอุปสรรคและข้อจำกัด พร้อมแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะดังนี้

ลำดับ	อุปสรรคและข้อจำกัด	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
1	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุต้องติดตามข้อมูลประกาศของคณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการนโยบาย และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่มีการออกใหม่หรือปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งอาจตีความ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	<p>1.1 เชิญวิทยากรภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญงานจัดซื้อจัดจ้างภายในของ ธปท. อบรมถ่ายทอดให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ</p> <p>1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Check list และรวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับการตีความต่าง ๆ และเผยแพร่เป็นการทั่วไป ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>
2	<p>สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้มีอุปสรรคเรื่องการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ มีความล่าช้า</p>	<p>ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการจัดการเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกหนังสือเชิญชวน การยื่นเอกสาร การพิจารณาผล การตรวจรับ และการลงนามสัญญา โดยยังคำนึงถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสาร และเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>
